

Phấn đấu đưa nền nông nghiệp Việt Nam lên tốp đầu thế giới

(nhandan.vn) Mục tiêu Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới.



Ảnh minh họa

Phấn đấu đưa nông nghiệp Việt Nam lên tốp đầu thế giới

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu chung của Chiến lược là xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.

Đồng thời, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp để phát triển sinh kế đa dạng, giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn, bảo đảm cơ hội phát triển công bằng giữa các vùng, miền;

Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự được bảo đảm;

Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông

nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt bình quân từ 2,5 - 3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5 - 6%/năm; mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt bình quân từ 5 - 6%/năm;

Nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững. Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 - 3 lần so năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1 - 1,5%/năm;

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%;

Cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 10% so năm 2020;

Phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 10% so năm 2020. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 42%, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt trên 1 triệu ha. Tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đặc thù 3 - 5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có

nền nông nghiệp hàng đầu thế giới với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành "nơi đáng sống", văn minh, xanh, sạch, đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hòa với đô thị.

Tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Chiến lược cũng đã đề ra những định hướng, nhiệm vụ để có thể phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Cụ thể, cần phải hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường.

Ngành trồng trọt cần đổi mới cơ cấu cây trồng và thực hiện chế độ quản lý mục đích sử dụng đất nông nghiệp một cách linh hoạt hơn nhằm phát huy lợi thế là ngành sản xuất chiến lược bảo đảm nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu. Ưu tiên phát triển các cây trồng có lợi thế so sánh và nhu cầu lớn (cây ăn quả, cây ăn quả nhiệt đới, lúa gạo chất lượng cao...). Có bước đi phù hợp để thúc đẩy phát triển các cây trồng mới có triển vọng như cây dược liệu, cây cảnh, nấm ăn...

Sản xuất lúa gạo cần tiếp tục phát huy lợi thế ngành lúa gạo Việt Nam nhưng với những đổi mới về tư duy, chính sách quản lý, sử dụng đất trồng lúa và sản xuất lúa gạo - từ tập trung phát triển về sản lượng sang coi trọng chất lượng, vừa bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, vừa khai thác, sử dụng tài nguyên đất, nước một cách hiệu quả cao nhất.

Ngành chăn nuôi phải bảo

đảm các nhu cầu thiết yếu về thực phẩm cho thị trường trong nước; phát triển các ngành hàng có tiềm năng và thị trường như thịt gia cầm, trứng, sữa; duy trì chăn nuôi lợn và gia súc lớn. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi bản địa, đặc sản có giá trị cao, bảo đảm an toàn thực phẩm, bền vững môi trường, an toàn sinh học và dịch bệnh.

Phát triển chăn nuôi công nghiệp áp dụng công nghệ cao tại các trang trại và doanh nghiệp lớn, đồng thời khuyến khích chăn nuôi hộ truyền thống có cải tiến theo hướng chuyên nghiệp hóa, chăn nuôi hữu cơ. Xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung xa nơi dân cư tập trung, thuận lợi cho xử lý môi trường và phòng tránh dịch bệnh.

Phát triển ngành thủy sản thành ngành sản xuất chiến lược, bảo đảm nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu; trong đó, phát triển ngành nuôi thủy sản theo hướng nuôi tập trung công nghiệp, công nghệ hiện đại với các cơ sở sản xuất quy mô lớn và đối với hộ quy mô nhỏ thì áp dụng công nghệ cải tiến, nuôi hữu cơ, phối hợp nuôi lồng bè, ao hồ tập trung và luân canh/xen canh... ưu tiên phát triển vùng nuôi chuyên canh chính cho các sản phẩm chiến lược như tôm, cá tra; hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi phục vụ thủy sản tại các vùng nuôi chuyên canh...

Xây dựng ngành lâm nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật hiện đại, có hiệu quả cao, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần đặc biệt vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, giữ vững quốc phòng và an ninh.

Bên cạnh đó, Chiến lược cũng yêu cầu tổ chức các khâu quan trọng trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, bảo đảm phát triển bền vững; Thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị, các mô hình nông nghiệp tiên tiến;

Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tăng thu nhập cho dân cư nông thôn; Xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa, giữ gìn văn hóa truyền thống; Phát triển bao trùm, bảo đảm công bằng phúc lợi xã hội ở nông thôn; Xây dựng cộng đồng vững mạnh làm nền cốt phát triển nông thôn, sản xuất nông nghiệp; Bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thích nghi biến đổi khí hậu.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai Chiến lược; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; thường xuyên đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện hàng năm và theo yêu cầu; tổ chức sơ kết thực hiện Chiến lược vào năm 2025 và tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược vào năm 2030.

HUNG HÀ Doanh nghiệp tung bừng khí thế sản xuất đầu năm

Ngay sau những ngày đón tết vui xuân, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà đã khẩn trương bắt tay vào sản xuất với khí thế sôi nổi, hào hứng, kỳ vọng một năm nhiều thành công.



Công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm.

Có mặt tại Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10) vào những ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khí thế lao động đang rất khẩn trương, hàng trăm lao động háng say vào ca, bám máy để sản xuất những đơn hàng đầu tiên. Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Năm 2021 là một năm vô cùng thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến động khó lường của thị trường. Tuy nhiên, Xí nghiệp đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo đảm sức khỏe cho người lao động vừa hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu năm 2021 đạt 5,9 triệu USD, lương bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng. Ngay từ ngày 7/2, 100% công nhân sản xuất đã trở lại làm việc với tinh thần háng say, vui vẻ. Xí nghiệp May Hưng Hà quyết tâm phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đề ra theo khẩu hiệu "Đột phá - Thực chất - Hiệu quả", góp phần tích cực vào sự phát triển của huyện.

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong huyện, những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, tại Công ty Bảo Ngọc Minh (xã Hoàng Lĩnh) chuyên gia công giày dép, may mặc xuất khẩu và xây dựng kho bãi cho các nhà đầu tư thuê, hàng trăm công nhân tại các dây chuyền sản xuất đang hoạt động hết công suất để kịp cho đơn hàng đầu tiên xuất khẩu đi nước ngoài. Ông Nguyễn

Viết Thiêm, Giám đốc Công ty cho biết: Mặc dù dịch Covid-19 còn phức tạp song ngay trong những ngày đầu năm Công ty đã có đơn đặt hàng và lên kế hoạch sản xuất cho kịp tiến độ. Anh em ai cũng phấn khởi và quyết tâm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Năm 2022, Công ty tiếp tục khởi công xây dựng xưởng sản xuất mũi giày với diện tích 3ha tại cụm công nghiệp Hưng Nhân với mức đầu tư 120 tỷ đồng, dự kiến sẽ tạo việc làm cho 1.500 công nhân.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, xã Đoàn Hùng, công nhân Công ty Bảo Ngọc Minh phấn khởi cho biết: Không khí làm việc trong những ngày đầu tiên hết sức khẩn trương, nghiêm túc. Chúng tôi đã có mặt tại phân xưởng sản xuất từ sớm để bắt tay ngay vào công việc với tâm lý phấn khởi. Chúng tôi hy vọng những ngày làm việc đầu tiên sẽ đạt năng suất cao, mở đầu cho một năm mới thành công và suôn sẻ, qua đó góp phần tiếp tục nâng cao thu nhập, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Công ty TNHH Toàn Thắng (cum công nghiệp Đồng Tu) chuyên sản xuất khăn tay, gang tay và sợi OE. Sản phẩm của Công ty được xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản... Trong bối cảnh dịch Covid-19, Công ty luôn chủ động vượt khó, duy trì hoạt động sản xuất, khẳng định vị trí, thương hiệu và bảo đảm công việc, thu nhập cho công nhân.

Hiện tại, Công ty đang tạo việc làm cho trên 500 lao động làm việc trực tiếp và 500 lao động vệ tinh với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Công ty cho biết: Ngay sau những ngày nghỉ tết, cán bộ, công nhân Công ty đã bước vào sản xuất liên tục với tinh thần "sản xuất an toàn, năng suất, chất lượng". Ngay trong ngày đầu ra quân, trên các dây chuyền rộn ràng tiếng máy và hàng nghìn sản phẩm đã được sản xuất với chất lượng cao. Chúng tôi đã phát động nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân, đẩy mạnh sản xuất ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới, tăng tâm là: nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, đẩy mạnh phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất; nâng cao trình độ, tay nghề, tạo khí thế thi đua cho công nhân.

Nhằm động viên cán bộ, công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn ra quân sản xuất đầu năm, các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà đã tới thăm, chúc mừng các doanh nghiệp. Các đồng chí lãnh đạo huyện sẽ tiếp tục hoàn thành hai mục tiêu: vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh một cách bền vững, bảo đảm việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

THANH THUY

Làm giàu từ rau cần

Xã Tân Lập (Vũ Thư) nổi tiếng bởi nghề trồng và kinh doanh cây cảnh nhưng ít ai biết rau cần cũng là một đặc sản của đồng đất nơi đây. Thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/sào mỗi vụ là thành quả xứng đáng mà cây rau cần mang lại cho những người nông dân cần mẫn, chăm chỉ, vượt khó gắn bó với cây trồng truyền thống của địa phương.

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Bồng Điền Nam, xã Tân Lập tất bật thu hoạch rau cần, không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá. Gia đình bà Hoàng Thị Cúc, thôn Bồng Điền Nam trồng gần 1 mẫu rau cần. Thoàn thoát đôi tay rửa, nhặt rế, bó rau cần, bà Cúc chia sẻ: Trồng rau cần là nghề truyền thống đã có từ lâu đời ở thôn Bồng Điền Nam. Trước kia, người dân trong làng chỉ trồng rau cần trong các ao, hồ nhưng

ngày nay tươi, tiêu thuận lợi hơn nên bà con chuyển sang trồng rau cần ở đất ruộng. Trồng rau cần cần chú trọng việc "theo nước", tức là rau cần lớn đến đâu thì cần cấp nước đủ đến đó. Vì vậy, gia đình bà Cúc đào giếng khoan tại ruộng để thuận lợi hơn cho việc chăm sóc rau cần. Khâu vất vả nhất, đòi hỏi sự kiên trì của người nông dân đó là khâu thu hoạch, làm sạch rau cần trước khi xuất bán ra thị trường. Trước kia, bà con phải dầm mình trong ao giữa thời tiết giá lạnh của mùa đông để thu hoạch, vệ sinh sạch sẽ thân cây, chia bó rau cần. Vất vả, khắc nghiệt quá nên nhiều người không đủ sức khỏe để theo nghề trồng rau cần. Mấy năm gần đây, bà Cúc sáng tạo, xây dựng bể chứa 10m³ nước sạch tại gia đình, xung quanh phủ bạt kín gió, phục vụ khâu nhặt rế, rửa, bó rau cần nhằm bảo đảm sức khỏe trong quá

trình lao động. Một vụ rau cần thường bắt đầu từ tháng 8 âm lịch năm trước đến tháng 3 năm sau, với 3 lứa rau cần, năng suất đạt từ 1,3 - 1,5 tấn rau cần/sào/lúa. Giá bán rau cần ở mỗi tỉnh khác nhau, trung bình rau cần cho thu nhập 10 triệu đồng/sào/lúa, thời điểm giá cao đạt 15 triệu đồng/sào/lúa. Với gần 1 mẫu rau cần, trừ chi phí gia đình bà Cúc thu về trên 200 triệu đồng mỗi vụ. Ngoài ra, gia đình bà còn tạo việc làm thời vụ cho 5 - 6 lao động với thu nhập 200.000 đồng/ngày từ trồng rau cần.

Trên cánh đồng Hạ Xuân, thôn Bồng Điền Nam, ông Trịnh Xuân Hải đang khẩn trương thu hoạch ruộng rau cần để kịp chuyển hàng sang chợ đêm Nam Định. Ông Hải cho biết, ông là người dân của thôn Bách Tính, xã Bách Thuận. Nhận thấy người dân xã Tân Lập trồng rau cần cho hiệu quả kinh

tế cao, năm 2018 gia đình ông mạnh dạn sang thuê lại hơn 8 sào ruộng và đầu tư trồng rau cần tại đây. Hiện gia đình ông thu về 12 triệu đồng/lúa/sào rau cần. Tuy vất vả nhưng nhờ trồng rau cần, gia đình ông Hải có

thêm nguồn thu hơn 200 triệu đồng/vụ, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống gia đình.

Ông Ma Thế Trinh, Giám đốc HTX NN xã Tân Lập cho biết: Nếu thôn Trà Khê, Tàng Bồng có thể mạnh về trồng,

kinh doanh cây cảnh, thôn Bồng Điền Bắc chủ yếu phát triển thủy sản thì thôn Bồng Điền Nam có nghề truyền thống trồng rau cần. Trước kia, hầu hết các ao, hồ của người dân trong thôn đều phủ kín cây

rau cần nhưng do khó khăn về nguồn lao động và sự vất vả của nghề nên đến nay cả thôn chỉ còn hơn 20 hộ duy trì nghề trồng rau cần với tổng diện tích trên 20 mẫu. Thay vì trồng rau cần tại ao, hiện nay nông dân chuyển sang trồng rau cần tại ruộng, trên các cánh đồng Hạ Xuân, đồng Cừ... của thôn. Đây là các vụ đồng năm gần song tác thủy lợi phục vụ sản xuất được bảo đảm. Ngoài ra, hầu hết các hộ đã đầu tư giếng khoan tại ruộng, xây dựng các bể chứa nước tại gia đình để thuận lợi tưới, tiêu, chăm sóc, thu hoạch cây rau cần. Rau cần của địa phương chủ yếu cung cấp cho các chợ đầu mối ở Thái Bình, Nam Định. Mặc dù vất vả nhưng bù lại trồng rau cần không cần đầu tư nhiều vốn và hiệu quả kinh tế cao. Nhờ nguồn thu từ rau cần, nhiều hộ dân thôn Bồng Điền Nam trở nên khá giả, đời sống được nâng cao, ngoài ra nghề trồng rau cần giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động lúc nóng nahan.

QUYNN LUY



Trồng rau cần vất vả nhưng mang lại thu nhập khá cho nông dân thôn Bồng Điền Nam, xã Tân Lập (Vũ Thư).